



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๒๑๔  
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๕๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถึงแก่กรรม

เรียน รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การมอบเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถึงแก่กรรม โดยปรับเพิ่มยอดเงินสวัสดิการให้ความช่วยเหลือกับสมาชิก เงินค่าพวงหรีด และตัดการมอบเงินช่วยเหลือทายาทของสมาชิกออก เพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกด้วยกัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงขอแจ้งเวียนแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ ดังต่อไปนี้

๑. กรณีสมาชิกสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถึงแก่กรรม ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกฯ ประสานงานและแจ้งกำหนดการประกอบพิธีศพ ไปยังกลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารกลาง โดยด่วนทาง E-mail : welsec@cad.go.th เพื่อจัดทำหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

๒. การให้ความช่วยเหลือกรณีสมาชิกสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถึงแก่กรรม

๒.๑ กรณีหน่วยงานในส่วนกลาง

ให้กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ประสานงานการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒.๒ กรณีหน่วยงานในภูมิภาค

เพื่อให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นประโยชน์แก่สมาชิก จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่) ของสมาชิกสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซึ่งถึงแก่กรรม ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไปล่วงหน้าแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากนั้นให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ไปยังกลุ่มงานการเงินกลุ่มบริหารงานคลัง สำนักงานบริหารกลาง อนึ่ง กรณีการประกอบพิธีศพต่างพื้นที่ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกประสานงานกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก รวบรวมและส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอำพันธ์ เวฬุตันติ)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

**หลักเกณฑ์การมอบเงินช่วยเหลือ**  
**กรณีสมาชิกสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถึงแก่กรรม**  
**(ฉบับปรับปรุง)**

.....

เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาศัยระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ (๖) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การมอบเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถึงแก่กรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนี้

ลำดับ	กรณีผู้ถึงแก่กรรม	สวัสดิการ กตส. ให้ความช่วยเหลือ	พวงหรีด	หมายเหตุ
	<b>สมาชิกสวัสดิการฯ</b>			
๑	ข้าราชการ	๕,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท	(สมาชิกสามัญ)
๒	ลูกจ้างประจำ	๔,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท	(สมาชิกสามัญ)
๓	พนักงานราชการ	๓,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท	(สมาชิกวิสามัญ)
๔	สมาชิกสมทบ			
	- สมาชิกสมทบที่เป็นข้าราชการ	๕,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท	
	- สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างประจำ	๔,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท	

**หมายเหตุ** (๑) สมาชิกสมทบ ตามระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่ สมาชิกสามัญ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ) ที่พ้นจากหน้าที่ราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยมิใช่เหตุเพราะความผิดทางวินัย

(๒) พวงหรีด มอบเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น พัดลม ผ้าห่ม ต้นไม้ แก้ว อื่นๆ แทนพวงหรีดดอกไม้ หรือสิ่งของที่สามารถนำไปบริจาคสาธารณประโยชน์ได้ ตามแต่สถานที่ที่เหมาะสม